

สถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย

โดย น.ท.หญิง ชัญญา ศิริพงษ์
หน.จัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร.

สถาบันพระมหากษัตริย์ คือสถาบันอันสูงสุดที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนับตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าคนไทยจะไปสร้างบ้านสร้างเมือง ณ ที่ใด จะต้องมิขาดพระมหากษัตริย์ เพราะความสำคัญแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อการสืบทอดวัฒนธรรมไทย ทำให้สังคมไทยมีเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมของประเทศอื่น พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงขจัดอุปสรรคซึ่งกีดขวางอยู่ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บนฐานแห่งความจงรักภักดี ความศรัทธา และความหวงแหนเสมือนหนึ่งชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคน แม้การปกครองของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ องค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงรับพระราชภาระเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ไว้โดยต่อเนื่องตลอดมา เอกลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วนมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ยังผลให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักใคร่ในพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยพระอุตสาหคุณ พระวิริยคุณ และพระขันติคุณ อันหาที่สุดมิได้ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ตลอดจนทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในแผ่นดินไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะเป็นดินแดนที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม หรือทุรกันดารเพียงใดก็ตาม ทำให้ทรงทราบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อหาหนทางขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏให้หมดสิ้นไปจากอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จึงได้มีพระราชดำรินำให้เกิดโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยมีหลักการสำคัญอยู่ที่การสร้างความร่วมมือระหว่างทางราชการกับประชาชนในการดำเนินงานพัฒนานั้น ๆ มิใช่เป็นการช่วยเหลือของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว จากการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักติดต่อกันมาหลายสิบปีเช่นนี้ ทำให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง คราใดที่สถานการณ์บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะคับขัน ขวัญและกำลังใจของประชาชนจะถูกเรียกคืนกลับมาด้วยพระมหากษัตริย์จากพระองค์ ทำให้ประชาชนอบอุ่นใจและมั่นใจว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันของประชาชน และจะอยู่คู่กับประชาชนตลอดไปโดยจะขาดเสียมิได้
